

NGÀY TRUYỀN THÔNG CẢNH SÁT QUỐC GIA ĐƯỢC TỔ CHỨC TRANG TRỌNG TẠI LITTLE SAIGON

May 31, 2023

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia 1 Tháng Sáu lần thứ 51 do Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Năm, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, để tưởng niệm những anh hùng Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã vị quốc vong thân, tri ân những chiến sĩ đã và đang tranh đấu vì tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ Quốc Việt Nam.



Bà quả phụ cố Đại Úy Võ Lệ nhận plaque của Tổng Hội CSQG vinh danh ông khi hy sinh trong chiến trường Phước Long, trong Ngày Truyền Thống CSQG. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị của Tổng Hội CSQG, ông Trần Quan An chia sẻ về ý nghĩa Ngày Truyền Thống CSQG: “Sau khi Đệ Nhất Cộng Hòa thành lập, năm 1962 cảnh sát và công an được sáp nhập lại thành Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia trực thuộc Bộ Nội Vụ. Đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa, Sắc Lệnh số 17 ngày 1 Tháng Ba, 1971, cải tổ rộng lớn ngành

CSQG thành Lực Lượng CSQG/VNCH. Theo kế hoạch hậu chiến, lực lượng CSQG ngoài nhiệm vụ truyền thống là thi hành luật pháp quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự công cộng, còn có nhiệm vụ bảo vệ an ninh diện địa thay thế cho quân đội trong thời bình để quân đội rảnh tay bảo vệ đất nước chống ngoại xâm.”

“Sắc Lệnh số 355-TT/SL của Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 1 Tháng Sáu, 1971, ấn định tổ chức và nhiệm vụ của lực lượng CSQG có trách nhiệm giống như quân đội nhưng đeo cấp bậc trên cầu vai, không đeo trên cổ áo, và chỉ khác là không có cấp bậc hạ sĩ và không có cấp bậc chuẩn úy. Có cấp bậc chuẩn tướng và không có cấp bậc đại tướng. Lực lượng CSQG được bộ tư lệnh trực thuộc Thủ Tướng Chính Phủ điều hành, nhưng vị tư lệnh CSQG được chính tổng thống bổ nhiệm bằng sắc lệnh, được xếp ngang hàng với cấp bộ trưởng. Và vị tư lệnh phó cũng do tổng thống bổ nhiệm bằng nghị định,” ông An nói.



Niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc trong Ngày Truyền Thống CSQG. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Sau khi biên chế của lực lượng CSQG được ban hành, Hội Đồng Chính Phủ công nhận ngày 1 Tháng Sáu hằng năm là Ngày Truyền Thống CSQG. Ngày Truyền Thống CSQG đầu tiên được tổ chức năm 1972 tại sân cờ Bộ Tư Lệnh CSQG. Sau 1975, tại hải ngoại, chiến hữu CSQG hội

tụ lại trong các hội CSQG địa phương, vẫn tổ chức hàng năm lễ kỷ niệm Ngày Truyền Thống CSQG để nuôi dưỡng tinh thần trung với tổ quốc, thi hành luật pháp công minh liêm chính,” ông An tiếp.

Về những sinh hoạt CSQG, ông An cho hay: “Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, Tổng Hội CSQG đã gửi 224 món quà Xuân về quê nhà cho gia đình thương binh quả phụ CSQG trong dịp Tết Quý Mão vừa qua. Đặc biệt trong Ngày Truyền Thống CSQG, Tổng Hội CSQG tổ chức tưởng niệm và tri ân các niên trưởng đã tuần tiết và hy sinh trong các trận chiến hay trong lao tù Cộng Sản. Tổng Hội đã cứu xét từng trường hợp, tìm cách liên lạc với thân nhân ở hải ngoại, mời đến các Hội CSQG nơi cư ngụ để trao plaque vinh danh, nhưng chỉ liên lạc được với chín gia đình CSQG sau đây: Gia đình cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, cựu tổng giám đốc CSQG; cố Chuẩn Tướng Trần Văn Hai; cố Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu; cố Đại Tá Đàm Trung Mộc; cố Đại Tá Võ Tuyết Hồ; cố Trung Tá Nguyễn Văn Long; cố Trung Tá Đặng Sĩ Vĩnh; cố Đại Úy Võ Lệ; và cựu Đại Úy Hà Xuân Thiết.”



*Ban hợp ca Lực Lượng Đặc Biệt trong tiết mục văn nghệ kỷ niệm Ngày Truyền Thống CSQG.
(Hình: Văn Lan/Người Việt)*

Cùng thời điểm, trong cuộc họp tại Bắc California cũng đang trao plaque vinh danh cho những vị kể trên, riêng tại Nam California, có gia đình cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, và cố Đại Úy CSQG Võ Lệ hiện diện.

Cố Đại Úy Võ Lệ, thuộc Khóa 3 Học Viện CSQG, đã anh dũng cùng đồng đội hy sinh trên đường triệt thoái theo chỉ thị của thượng cấp, khi Cộng Sản Bắc Việt mở cuộc tấn công cưỡng chiếm miền Nam.

Bà quả phụ cố Đại Úy Võ Lệ lên nhận plaque vinh danh, do niên trưởng Trần Quan An trao tặng, đáp lời: “Anh Võ Lệ là người chồng trân quý và người cha đáng kính của các con tôi. Khi chiến tranh chìm trong khói lửa, anh đã nhờ người bạn Không Quân đưa ba mẹ con tôi về Sài Gòn để anh ở lại chiến đấu chống quân thù. Là người vợ thời chinh chiến, nuốt dòng lệ đau thương suốt bao đêm trường, cầu mong cho chồng được trở về với vòng tay đợi chờ của người vợ hiền và vòng tay nồng ấm của các con, gọi lên tiếng ‘Ba ơi.’ Nhưng điều đó chưa bao giờ đến! Những lời anh nhắn nhủ trong thư gửi các con ‘Em cố nuôi dưỡng các con, dạy dỗ chúng thành khôn lớn.’ Các con tôi như hiểu được lời cha mình nên các cháu đã chịu khó ăn học, hiện trở thành bốn bác sĩ trên đất nước Hoa Kỳ.”



Niên trưởng Trần Quan An, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG, chia sẻ về ý nghĩa Ngày Truyền Thống CSQG. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Nguyễn Ngọc Dung, ái nữ cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, nói cha cô đã góp phần xây dựng CSQG thành một lực lượng dũng cảm, có khả năng đóng góp không ít vào việc chống trả Cộng Sản Bắc Việt.

“Trong chức vụ tổng giám đốc CSQG, giám đốc Nha An Ninh Quân Đội, kiêm giám đốc Trung Ương Tình Báo, ông đã cùng các chiến hữu thi hành nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đối phó với Việt Cộng trà trộn trong dân chúng, xâm nhập các tổ chức chính trị tôn giáo, sinh viên. Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã đích thân chỉ huy những trận giao tranh trong những năm tháng đen tối, ở Huế 1966, tại Sài Gòn 1968. Một cấp chỉ huy giỏi bao nhiêu cũng không thành công nếu không có những cộng sự tin cậy và những đồng đội sẵn sàng sát cánh,” cô chia sẻ.



Cô Nguyễn Ngọc Dung (thứ hai từ trái), ái nữ cố Thiếu Tướng CSQG Nguyễn Ngọc Loan, nhận plaque vinh danh thân phụ từ Tổng Hội CSQG; kế bên là phu quân, ông Lê Nguyên Lộc, con trai cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Niên trưởng Trần Quan An chia sẻ: “Những gì Tổng Hội CSQG làm ngày hôm nay không phải chỉ đem lại niềm vui và hãnh diện cho gia đình các anh hùng CSQG, mà chúng tôi còn muốn thế hệ hậu duệ nhận định đúng về cuộc chiến Quốc-Cộng trên quê hương Việt Nam, để thế hệ hậu duệ có cảm xúc về sự hy sinh của ông cha và cảm thông niềm đau của dân tộc. Có được tình cảm này thì thế hệ hậu duệ mới cảm thấy mình có bổn phận phải làm điều gì đó cho quê cha đất tổ, cùng kết hợp với nhau tìm ra con

đường thích hợp với thời đại để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho dân tộc. Chúng tôi tin rằng tuổi trẻ luôn là tương lai của quốc gia dân tộc.”

Hậu duệ CSQG, Bác Sĩ Trần Quang Khải tường trình về những sinh hoạt của các hậu duệ trong thời gian qua: “Hậu duệ CSQG Nam California đã tổ chức ngày biết ơn cha mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ. Có một thiếu niên khi biết cha mình đã không còn về nữa mặc dù đã hết chiến tranh, hoặc người vợ trẻ chưa góa bụa vì chưa nhận được tin khai tử của chồng, phải ôm con đi trốn tìm sự sống, và còn nhiều câu chuyện tù Cộng Sản, chuyện thuyền nhân, trại tị nạn... Những câu chuyện trên tuy đã từng được kể nhiều lần nhưng giờ đây cần phải kể lại cho một thế hệ mới.”



Hậu duệ San Diego ra mắt, hứa sẽ tiếp nối bước cha ông để viết tiếp trang sử hào hùng cho dân tộc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hậu duệ CSQG VNCH Nam California xin hân hạnh thông báo buổi kể chuyện ‘Nói Cho Nhau Nghe’ sẽ tổ chức vào Tháng Mười Một năm nay, trong dịp lễ Tạ Ơn. Đại gia đình CSQG gồm ba thế hệ sẽ có dịp gặp lại nhau, con sẽ nghe cha mẹ kể chuyện, ông bà sẽ kể chuyện cho cháu nội ngoại,” ông tiếp.

Trong dịp này, các hậu duệ CSQG do ông Trần Tin, hội trưởng Hội Ái Hữu CSQG San Diego, hướng dẫn đã lên trình diện trước mọi người, xin tiếp bước cha ông để viết lên trang sử oai hùng cho dân tộc.

Ông Trần Tin chia sẻ: “Chúng tôi có quan niệm khuyến khích các em hậu duệ, và các em đã bỏ thì giờ tham gia tích cực những dịp hội họp CSQG. Chúng tôi phục vụ quốc gia nay đã tới tuổi già, các em tiếp tục được truyền thống CSQG đó là điều chúng tôi rất hạnh diện.”



Ban hợp ca CSQG Nam California hát bài “Bài Ca Ngợi Quê Hương” trong Ngày Truyền Thống CSQG. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau khi di tản ra nước ngoài, hằng năm các chiến hữu CSQG đều tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống CSQG. Riêng tại Nam California đã thành lập Hội CSQG, và Tổng Hội CSQG VNCH được thành lập vào ngày 27 Tháng Năm, 2000, chiến hữu Trần Quan An được bầu vào chức vụ Tổng Hội Trưởng đầu tiên.

Không khí buổi lễ nóng lên khi cờ vàng tung bay trong tiết tấu hùng tráng của bài hát “Tiếng Sóng Vân Đồn” sáng tác Hữu Phương, cùng những bài hát đậm tình quê hương trong Ngày Truyền Thống CSQG. [qd]